
7. fundur stýrihóps um bættar starfsaðstæður í leikskólum Hafnarfjarðar 10.apríl 2018 haldinn í 

fundarsalnum Keili  

Mættir eru: Hörður Svavarsson formaður, Guðbjörg Oddný Jónasdóttir, Svava Björg Mörk, Hrund 

Apríl Guðmundsdóttir var ritari fundarins. 

 

 Farið er yfir niðurstöður síðasta fræðsluráðsfundar þar sem tvær tillögur frá starfshópnum 

voru lagðar fyrir  

 Ákveðið er að boða til fundar síðar í vikunni þar sem Jenný, þróunrafulltrúi leikskóla verði á 

fundi þar sem útfærsla á 6 stunda gjaldfrjálsum dvalartíma verði umfjöllunarefni, samantekt 

á punktum sem verði að formlegri tillögu. 

 Stýrihópur ræddi tillögur starfshópsins um starfssemi leikskólans milli jóla og nýárs hafi ekki 

verið ræddar. Mikilvægt að taka upp á næsta fræðsluráðsfundi 

 Rætt um afgreiðslu fræðsluráðs á styttingu vinnuviku 

 Rætt um afgreiðslu fræðsluráðs um að sviðsstjóra hafið verið falið að taka saman áhrif á 

rýmisáætlun og nýskilgreindum viðmiðum um leikrými og heildarrými barna í leikskólum 

Hafnarfjarðar.  

 Ræða tillögur Reykjavíkurborgar  um barngildi 4ra og 5 ára barna og tengja það 

starfsaðstæðu starfsfólks á næsta fundi starfshópsins  
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